

# แผนผัง แนวทางปฏิบัติในการเปิดจุดผ่านแดนถาวร

จังหวัดซึ่งประสงค์จะเปิดจุดผ่านแดนถาวรจัดทำข้อมูลตามหลักเกณฑ์พิจารณาที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้กำหนดไว้ และส่งเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทย

## หลักเกณฑ์การพิจารณา

๑. จุดดังกล่าวมีปริมาณการค้าและการเดินทางเข้า - ออกของบุคคลจำนวนมากและสม่ำเสมอ หรือเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศมีโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าหรืออื่นๆ ที่สำคัญ
๒. มีความพร้อมหรือมีศักยภาพด้านการคมนาคม โดยเฉพาะการเป็นจุดหรือช่องทางเชื่อมโยงด้านการคมนาคมกับเมืองหลักของแต่ละประเทศหรือเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมในระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค
๓. มีความพร้อมของส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปกำกับดูแล อำนวยความสะดวก และปฏิบัติงาน รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎเกณฑ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้การบริหารจัดการ ณ บริเวณดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ควรพิจารณาประกอบกับการพิจารณาในจุดอื่นๆ ที่ใกล้เคียงหรือมีความเกี่ยวพันพร้อมกันในภาพรวมเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดหรือการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๕. เป็นจุดที่ไม่มีปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงทั้งก่อนและหลังเปิดจุดผ่านแดนถาวรแล้ว หรือหากมีก็ต้องได้รับการแก้ไข
๖. การก่อสร้างหรือดำเนินการใดๆ ตามบริเวณจุดผ่านแดนให้ระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อสันปันน้ำและหลักเขตแดน และให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด

กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อมูลของจังหวัดแล้วเสนอเรื่องไปยังสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อนำเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด-ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งจังหวัดจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ)

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินำเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด-ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงร่วมพิจารณา

เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด-ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ มีมติเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรแล้ว สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติแจ้งคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและเห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการฯ และแจ้งกระทรวงมหาดไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงมหาดไทยดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเปิดจุดผ่านแดนถาวร  
เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เห็นชอบและลงนาม

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม

นำส่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อาศัยอำนาจ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และ ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗

กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน